



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (31 มี.ค. 61)</p> <p>มติชน ไทยรัฐ (1 เม.ย.61)</p>	<p>ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว</p> <p>-เสนอว่า จากกรณีการระบาดของเชื้อพิษสุนัขบ้า รวมทั้งปัญหาโรคไข้หวัดนกที่มีการเปิดเผยข้อมูล ทำให้สังคมเกิดคำถามเกี่ยวกับระบบการจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ระบุว่า ประเทศไทยมี One Health หรือ สุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งมีหลายหน่วยงานทำ แต่การทำงานจริงไม่ได้ตอบสนองต่อคำว่าสุขภาพหนึ่งเดียว ยกตัวอย่างการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน มีเพียง สธ.ที่มีทีมระบาดวิทยาสูงพื้นที่ไปควบคุมโรค ซึ่งถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องทำงานภาพรวมกับหน่วยงานต่างๆ ด้วย</p> <p>ด้าน นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้มีการเดินหน้าแผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมีการเสนอตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ทำงานผ่านสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยสธ.เป็นสำนักเลขานุการ ซึ่งจะมีวางโครงสร้างการทำงานของแต่ละส่วนให้ตรงจุดมากขึ้น ไม่ซ้ำซ้อน และมีแผนด้านสุขภาพต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเด็นวัคซีน เป็นต้น โดยคณะกรรมการจะมีอำนาจออกคำสั่งในการดำเนินการต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ แต่จะเน้นการร่วมมือกันทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ติดตามและทำงานร่วมกับ ก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุข ที่มี นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารมว.สธ. เป็นประธาน ในเรื่องการให้ข้อมูลต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งการบูรณาการสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health มีการดำเนินการในระดับกรม ปรับโครงสร้างเพื่อให้การทำงานตรงจุดมากขึ้น และนำไปสู่การทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับพื้นที่ ส่วนการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน จะมีกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ดูแลภาพรวมทั้งหมด</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ (1 เม.ย.61)</p> <p>แนวหน้า (1 เม.ย.61)</p> <p>มติชน (1 เม.ย.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.อภิษฎา สุธิสสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า แนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า 2535 กำหนดให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2-4 เดือนขึ้นไป และตามหลักวิชาการ ลูกสุนัขที่ไม่ทราบประวัติให้เริ่มฉีดเข็มแรกได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือน หลังจากนั้นให้กระตุ้นซ้ำเข็มที่ 2 ห่างกัน 1 เดือน ส่วนลูกสุนัขที่แม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ให้เริ่มฉีดที่อายุ 3 เดือน และฉีดกระตุ้นซ้ำเมื่อครบกำหนด 1 ปี และสุนัขทุกตัวจะต้องได้รับการฉีดกระตุ้นวัคซีนซ้ำเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เป็นไปตามแนวทางเดียวกับ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดสัตว์เล็กโลก</p> <p>สำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองโดย อย. ซึ่งมีระบบการตรวจสอบแหล่งที่มา คุณภาพของวัคซีนตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีการกวดขันและตรวจสอบร้านอาหารสัตว์และยาสัตว์รวมถึงวัคซีนสำหรับสัตว์ในพื้นที่ทุกแห่ง เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยา หากพบการกระทำผิดให้ประสานกับ อย.เพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไป สำหรับการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ปัจจุบันเหลือ 29 จังหวัด</p> <p>-เสนอข่าว แม้วัวพันธุตี ในเขต อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า คลุ้มคลั่งน้ำลายฟูมปาก และเสียชีวิต ชาวบ้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฉีดยาป้องกันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในหมู่บ้าน ส่วนที่ จ.อุดรธานี เกิดเหตุแมวตายวันเดียวกันถึง 9 ตัว เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ยังไม่ยืนยันสาเหตุ</p> <p>-เสนอบทความ โดยนพ.วิชัย เทียนถาวร อธิบดีปลัดสธ. กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ยังไม่มีทางรักษา ผู้ป่วยมักมีประวัติถูกสุนัขกัดแล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การป้องกันโรคสำคัญที่สุดมี 3 ประการ คือ 1.ควรแนะนำให้ประชาชนนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป และต้องฉีดซ้ำทุกปี 2.สำหรับสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 3.ผู้ที่ทำงานเสี่ยงต่อโรคนี้ เช่น สัตวแพทย์ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสัตว์แพทย์และพยาบาลที่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าบ่อยๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ทำงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เด็กที่ชอบเล่นกับสุนัข เป็นต้น ควรฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า และกระตุ้นซ้ำเมื่อครบ 1 ปี หลังจากนั้นกระตุ้นทุก 3-5 ปี และหากถูกสัตว์ที่เป็นหรือสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ควรฉีดกระตุ้น 2 เข็ม ห่างกัน 3 วัน
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ (2 เม.ย.61)</p>	<p>สิทธิบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีระดมสมองเพื่อจัดลำดับความสำคัญ และสรุปข้อเสนอหัวข้อปัญหา/เทคโนโลยีสุขภาพ จากกลุ่มตัวแทนสมาคม/ราชวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาเป็นชุดสิทธิประโยชน์ของระบบ หลักประกันสุขภาพ ว่า คณะอนุกรรมการได้จัดให้มีการเสนอหัวข้อ/ประเด็นสิทธิประโยชน์ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะคัดเลือกข้อเสนอกลุ่มละ 3 ประเด็น รวม 24 ประเด็น แล้วนำไปประเมินความจำเป็นและผลกระทบเบื้องต้น หากหัวข้อใดผ่านการคัดเลือก จะถูกนำไปพัฒนาเป็นโครงสร้างงานวิจัยเพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบและความเป็นไปได้ในการจัดบริการ ก่อนจะมีการตัดสินใจว่าจะประกาศเป็นชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ หรือปรับปรุงการบริหารเพิ่มการเข้าถึงบริการหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมทางการแพทย์ และราชวิทยาลัยต่างๆ ได้เสนอทั้งหมด 18 หัวข้อ</p> <p>นพ.ภูษิต ประคองสาย รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมในภาพรวมค่อนข้างน่าพอใจ เพราะปีนี้กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสนอหลายหัวข้อ และแต่ละเรื่องมีความสำคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หัวข้อที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมนี้ คณะทำงาน จะนำไปจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ขั้นตอนหลังจากนี้ จะเป็นการประเมินความจำเป็นและผลกระทบเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10-11 หัวข้อ ที่จะนำไปศึกษาวิจัยความคุ้มค่าก่อนพัฒนาเป็นชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ แต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีเรื่องใดบ้างเพราะต้องศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ก่อน</p>
<p>สยามรัฐ (2 เม.ย.61)</p>	<p>ไม่มีค่าตอบแทน อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นายสงบ คณะพล ประธาน อสม. จ.สกลนคร และประธาน อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวในงานวัน อสม.ว่า อสม.ของ อ.เมือง จ.สกลนคร มีมากกว่า 3,500 คน ทั้งจังหวัดมีหลายหมื่นคน ซึ่งทุกคนเข้ามาทำงานด้วยใจมากกว่า 39 ปี เป็นจิตอาสาที่น่ายกย่อง ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนหรือสวัสดิการใดๆ แต่ก็อยากให้รัฐบาลเห็นใจในการทุ่มเทเสียสละ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม จะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ไม่ว่าจะค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ ก็สุดแล้วแต่รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นสมควร โดย อสม.ทั่วประเทศมีมากกว่า 1,400,000 คน ทุกคนล้วนทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอฝากความกรุณาเห็นใจด้วย</p>
<p>ข่าวช่องวัน Tnews (2 เม.ย.61)</p>	<p>รพ.กลางเมืองพญาภิเสถการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว นายสพ.รัฐ กรุดเงิน อาสาสมัครมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพญา โพสต์ข้อความ ว่า ได้นำผู้บาดเจ็บอาการสาหัส จากหน้าลาน เอ็กไซต์ สาย 3 ไปส่งห้องฉุกเฉินของ รพ. แห่งหนึ่ง ซึ่งไปถึงหมอก็บอกว่าไม่สามารถรักษาได้ เนื่องจากไม่มีหมอนในการเย็บแผล เนื่องจากโรงพยาบาลยังไม่อนุมัติให้เบิกซื้อ ขอให้นำไปส่ง รพ.อื่น ซึ่งอยู่ห่างไกล ในขณะที่ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสไม่รู้สติตัว นอกจากนี้ เวลาศูนย์สั่งการเรียกมาก็ไม่ตอบ อ้างว่าวิทยุพัง ไม่น่าเปิดเป็น รพ. ถ้าจะไม่พร้อมขนาดนี้ อยากให้ปรับปรุง จนมีคนแสร้งและเข้าไปคอมเม้นมากมาย ทำนองว่าถ้าคนเจ็บเกิดอาการหนักหรือเสียชีวิตก็มาโทษอาสา บางคอมเม้นก็ส่งสารคนเจ็บ โดยโรงพยาบาลดังกล่าว ตั้งอยู่ใจการเมืองพญา และเป็นโรงพยาบาลที่ใช้งบเมืองพญา ควรจะมีความพร้อมกว่านี้ เพราะตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ฝากวอนผู้ให้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข นอกจากนี้ในช่วงกลางคืน จากกลุ่มอาสาสมัครมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพญา นำคนเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บกรณีต่างๆ ไปส่งโรงพยาบาลดังกล่าว ก็ได้รับปฏิเสธให้การรักษเช่นกัน</p>
<p>ไทยรัฐ (1 เม.ย.61)</p>	<p>คุกกี้ผสมกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.จิรฤกษ์ จารุณภัทร์ ผกก.กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี นำกำลังจับกุม นายจิรภัทร์ อายุ 23 ปี นศ.ปี 4 มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง และนายณัฐพัชร์ อายุ 23 ปี นศ.ปี 4 มหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังแห่งหนึ่ง ลูกชายเจ้าของธุรกิจรายใหญ่ ทำคุกกี้บราวนี่ผสมกัญชาขายทางเฟซบุ๊ก จนระบอดหนักในกลุ่มนร. นศ.โดยจับได้ภายในซอยงามวงศ์วาน 52 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. พร้อมของกลางเงินสดที่ใช้ล่อซื้อ 6,000 บาท กัญชาชนิดแห้งอัดแท่ง 1 ก้อน นน.รวม 400 กรัม คุกกี้บราวนี่รสช็อกโกแลตผสมกัญชา 10 ชิ้น บ๊องเสฟกัญชา 2 บ๊อง ผู้ต้องหาสารภาพว่า เรียนรู้วิธีการผลิตคุกกี้ใส่กัญชาจากยูทูบ ก่อนนำมาศึกษาตัดแปลงสูตรออกวางขายในเพจเฟ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ชบู้กชื่อ “บรวานี่ตะลยอวกาศ” ในราคา 1 ชั้น 89 บาท ถ้าซื้อ 4 ชั้น ราคาพิเศษ 350 บาท โดยโฆษณาว่าหากกิน 1 ชั้น จะอ้วนแถมๆ กิน 2 ชั้น จะมีความรู้สึกเคลิบเคลิ้มทะลุเพดาน เหมือนตะลยอวกาศ เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาว่าหมิ่นเจ้าหน้ายาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย</p>
<p>เดลินิวส์ (31 มี.ค. 61)</p>	<p>ยาพ่นกัญชารักษา มะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ผลิตยาพ่นกัญชาบรรเทาอาการมะเร็งสำเร็จแล้ว อยู่ระหว่างขอจดทะเบียน อย. ว่า ม.รังสิตได้ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อพัฒนาเป็นยาโรครักษาโรคมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องถึงปี 2561 ข้อมูลที่นำมาเผยแพร่เป็นเพียงการพัฒนา ยังไม่ถึงขั้นสามารถนำมาขอจดทะเบียนจาก อย.ได้ และกัญชาต้องผ่านคณะกรรมการยาเสพติดกว่าจะขึ้นทะเบียนได้ต้องใช้เวลา</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวถึงกรณีผู้บริหาร อภ.เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่แคนาดา ว่า แคนาดาอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2554 โดยออกประกาศโรคที่สามารถใช้กัญชาบำบัดได้ เช่น อาการปวดเรื้อรังและอาการทางสมองบางอย่าง ส่วนไทยต้องรอให้แก้กฎหมายให้กัญชาสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ ซึ่งนักวิชาการกลุ่มโรงเรียนแพทย์ต้องศึกษาบทบาททางยาของกัญชาให้ชัดเจน จึงจะปลดล็อกให้ใช้ทางการแพทย์ได้ต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ (2 เม.ย.61)</p>	<p>นำเข้าหมูกจากสหรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ในเดือน เม.ย.นี้ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเดินทางไปสหรัฐ เพื่อประชุมคณะกรรมการภายใต้ความตกลงด้านการค้าการลงทุนไทย-สหรัฐ (ทีพีเอ) โดยจะแสดงความกังวลของไทยที่สหรัฐใช้มาตรการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการค้าของไทย</p> <p>สำหรับประเด็นที่คาดว่า สหรัฐจะหยิบยกขึ้นมาหารือกับไทยน่าจะยังคงเป็นเรื่องที่ต้องการให้ไทยเปิดตลาด เนื้อหมูและชิ้นส่วนที่มีสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งสหรัฐหารือกับไทยโดยตลอด โดยเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเจรจากับสหรัฐ แต่เท่าที่ทราบทั้งกระทรวง เกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องการให้นำเข้า เพราะไทยมีกฎหมายห้ามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมู ซึ่งต้องชี้แจงให้สหรัฐเข้าใจ</p>
<p>ไทยโพสต์(1เม.ย.61)</p> <p>ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 (2 เม.ย.61)</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ “คอร์รัปชันในภาคเกษตร: ภาค 1.พาราควอต?” ว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับพาราควอตเข้าไปในร่างกาย เด็กจะได้รับสารมากกว่าแม่ถึง 4-6 เท่า หากมีการสะสมในสมองจะเกิดผลเสียในระยะยาว จากการศึกษาหญิงที่มาคลอดบุตร 78 คน และเด็กแรกเกิด 69 คน ใน 3 รพ.ในกาญจนบุรี, นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการใช้สารเคมีมากที่สุด เพื่อหาการตกค้างของสารพาราควอต พบว่า มีแม่ 14 คน และเด็ก 13 คนที่มีสารพาราควอต ตกค้างในร่างกาย โดยปัจจัยร่วมพบว่า หญิงตั้งครรภ์ 6-9 เดือนในพื้นที่ที่สัมผัสกับดินโดยการขุดดิน จะพบสารพาราควอตมากกว่าหญิงในพื้นที่ที่ไม่ได้สัมผัสดินถึง 6 เท่า และหญิงตั้งครรภ์ที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการใช้พาราควอต จะพบสารตกค้างได้มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ไป 5 เท่า ส่วนกลุ่มที่พบสารตกค้างในขี้เทาของเด็ก จะมีญาติหรือคนในครอบครัวทำอาชีพเกษตรกร แสดงให้เห็นว่าอาจมีสารตกค้างติดมาตามเสื้อผ้า นอกจากนี้ ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีบ้านใกล้กับผู้ที่มีการใช้พาราควอต จะพบสารตกค้างในขี้เทาเด็กมากกว่าหญิงที่มีบ้านไกลกว่า ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเชิงป้องกัน โดยการลดละเลิก ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุด</p> <p>-เสนอสรุปว่า งานวิจัยชิ้นหนึ่งของไทย ถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับโลก กลายเป็นชนวนเหตุสำคัญของการกำหนดอนาคต “พาราควอต” หลังจากพบว่า มันตกค้างอยู่ในเลือดของแม่ และสายสะดือของทารกแรกคลอด นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามธิบดี และข้อมูลสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ระบุว่าในปี 2560 พบว่ามีการนำพาราควอต ไปใช้ฆ่าตัวตายถึง 111 เหตุการณ์ ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพาราควอตส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง</p> <p>ด้าน นายวิเชียร เจษฎากานต์ ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรามักจะคิดแต่การสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ไม่ค่อยใส่ใจต่อการสูญเสียของทรัพยากร และระบบนิเวศนโยบายการใช้สารเคมีเกษตร ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยให้ผู้ผลิตอาหารทั้งระบบ มีส่วนรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ที่บกรองได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของตลาด หรือซูเปอร์มาร์เกต ที่นำสินค้านั้นมาขายพ่อค้าคนกลางเกษตรกร และผู้ขายสารเคมีฯลฯ นอกจากนี้ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรสร้างข้อตกลง “สัญญาความปลอดภัยทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อาหาร” ด้วยการให้เงินและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ เพื่อตรวจสอบสินค้าและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ พร้อมเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให้อาหารจากแผ่นดินไทย เป็นครัวที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือของโลก</p>
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น แนวหน้า(1เม.ย.61)</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นิด้า จัดเสวนา หัวข้อ “แบนบุหรีไฟฟ้า ประเทศไทยได้หรือเสีย” เพื่อเปิดมุมมองทุกมิติจากนักวิชาการ และกลุ่มผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า ถึงข้อดีและข้อเสียของบุหรีไฟฟ้าที่มีการเผยแพร่ทำให้ประชาชนสับสน ในการเสวนามีเนื้อหาเรียกร้องสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่มวนคือบุหรีไฟฟ้า โดย นายมาริช ทัศนวิวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า เปิดเผยว่า เครือข่ายฯ มีสมาชิกกว่า 6 หมื่นคน มีการณรงค์ให้รัฐเพิ่มทางเลือกบุหรีไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้เปิดโอกาส นำบุหรีไฟฟ้าเข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษี ป้องกันการลักลอบนำเข้า พร้อมวางมาตรการควบคุมการซื้อและสูบบุหรีไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชน รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐวิจัยศึกษาข้อดีและข้อเสียของบุหรีไฟฟ้าให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางว่าสามารถทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้สูบบุหรีไฟฟ้าได้หรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าหลายประเทศทั่วโลกยอมรับว่าบุหรีไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขจากการสูบบุหรี่ได้</p>
<p>มติชน คอลัมน์ปก. ฟอรัม (1เม.ย.61)</p>	<p>ยาเส้นมวน</p> <p>-กล่าวว่า ยาเส้นราคาถูก หาซื้อง่าย เสียภาษีน้อย ไม่มีการควบคุมเหมือนบุหรี จึงเห็นคนแก่ คนจน คนมีรายได้น้อยหรือเยาวชนในต่างจังหวัดซื้อหาขายเส้นมามวนเอง ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่มวนเองถึงร้อยละ 55.4 โดยอยู่ในเขตชนบท นอกเขตเทศบาล ถึงร้อยละ 68.4 จึงหวังว่า สธ.และมูลนิธิต่างๆ รวมทั้ง สสส. จะช่วยกันรณรงค์ให้มีการควบคุมและจัดเก็บภาษียาเส้นเพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนจน คนมีรายได้น้อยด้วย</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (31 มีค.61)</p> <p>มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เดอะเนชั่น (2 เม.ย.61)</p>	<p>ยาหอมแสง</p> <p>-เสนอข่าว นายแสงชัย เทเลิศตระกูล หรือ หอมแสง กล่าวว่า กรณีที่มียอดผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มารักษาแล้วเกือบแสนคน เรื่องบริการรับส่งคน หรือเรื่องอาหารตามวัด ก็มีหน่วยงานของทหาร พล.ร.2 รอ.ส่งทหารเข้ามาดูแล แต่เรื่องดูแลสุขภาพยังไม่มีหน่วยงานไหนโดดเข้ามาช่วย หรือไม่รู้หรือไม่ใช่หน้าที่ ต้องมีจิตสำนึกออกมาช่วยกันบ้าง คนสุขภาพไม่ดี ก็น่าจะส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลมาบ้าง แต่ก็มักถูกยี้มาจอดรอ หนักจริง ๆ บางตาย ก็อาจจะนำไปส่งโรงพยาบาล มันแออัดกันมาก หนึ่งชั่วโมงเราสามารถแจกได้ 2,500 คน ถ้า 3 หมื่นคน ก็ 3 ชั่วโมง เราก็จะพอกันครึ่งหนึ่ง ครึ่งละ 15 นาที อยากฝากหน่วยงาน ถ้ามีจิตสำนึกก็ส่งคนมาดูแลเรื่องสุขภาพบ้าง จะให้ผมไปรับผิดชอบสุขภาพคนที่มาทั้งหมดคงเป็นไปได้ ถ้าหน่วยงานไม่เห็นความสำคัญก็ยุบไปดีกว่า</p> <p>ส่วนกรณีที่มาลงประจำวันแล้ว ทางโรงพยาบาลไม่ออกไปรับรองแพทย์ให้ว่าเป็นมะเร็ง ลงแต่เพียงว่าเป็นโรคตับ โรคปอด โรคไต ก็ดีเหมือนกัน ถ้าไม่เป็นมะเร็งผมไม่ให้ ก็จะได้ทำยาน้อยลง เพราะผมบอกเสมอว่า สมุนไพรผมเป็นเหมือนอาหารเสริม เสริมสุขภาพ ก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน ถ้าเขาไม่ลงว่าเป็นมะเร็งมา ก็จะมากินยาตนทำมา ไม่ได้ทำน้อยหน่อย ฝากขอบคุณแพทย์ด้วยที่ไม่ยอมลงให้ว่าเป็นมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.ปราจีนบุรี ที่บ้านของนายแสงชัย หรือหอมแสง เทเลิศตระกูล มีผู้ป่วยกว่า 3 หมื่นคน มารอเข้าแถวรับยาสมุนไพรหายเหี้ยมตลอดทั้งคืน กว่า 2 ก.ม. ทั้งนี้ ผู้ที่มารับสมุนไพรต้องลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองปราจีนบุรี พร้อมไปรับรองแพทย์ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านมาแสดง ทำให้เศรษฐกิจภายในท้องถิ่นคึกคัก ทั้งร้านอาหาร รถโดยสาร ที่พัก</p> <p>นางกาญจนา สมานศรี อายุ 52 ปี จ.กระบี่ กล่าวว่า ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม มารับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยก่อนหน้าผ่านการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ครบทั้งทำเคมีบำบัด, กินยาตามแพทย์สั่ง แต่เมื่อมีข่าวหอมแสงรักษาด้วยสมุนไพร จึงเดินทางมารักษา</p> <p>นางสมคิด โกงพุก อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 201 หมู่ 14 ต.ภากจก อ.เมือง จ.อุดรธานี กล่าวว่า ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ตับมารับสมุนไพรเป็นรอบที่ 2 แล้ว รับประทานครั้งแรกยังไม่เห็นผล ในรอบที่ 2 พบว่ามีอาการดีขึ้นรับประทานอาหารได้ มีแรงขึ้น จึงเดินทางมารับสมุนไพร</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก (1เม.ย.61)</p>	<p>วัคซีนมะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดสธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า กรมควบคุมโรค อภ. และสปสช. ได้ร่วมกันจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือวัคซีนHPV เพื่อลดการเสียชีวิตของสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก ขณะนี้มีบริษัทหลายแห่งเสนอแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งออกก.พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้บรรจุวัคซีน HPV ทั้งชนิด 2 สายพันธุ์ (ป้องกันมะเร็งปาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มดลูก) และ 4 สายพันธุ์ (ป้องกันมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่) ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดยปีที่ผ่านมา อภ. ได้จัดหาวัดซีนให้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนหญิงชั้นป. 5 ได้ตามแผนการดำเนินงานของประเทศ และประหยัดงบประมาณได้ 36 ล้านบาท</p> <p>โดยอภ.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยืนยันว่าวัคซีนทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เท่ากัน และวัคซีนทั้งสองชนิดในต่างประเทศยังมีการใช้อยู่ โดยประเทศที่ใช้วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มี 29 ประเทศ เช่น สกอตแลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี สเปน เม็กซิโก แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่นและมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งวัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ 16 และ 18 ได้ประมาณร้อยละ 90-100 ในผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ (31 มี.ค. 61)</p>	<p>ไฟไหม้รถขนแรงงานเมียนมา</p> <p>-เสนอข่าว นายเจริญ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก ได้รับรายงานเหตุไฟไหม้รถทัวร์ 2 ชั้น ขนแรงงานพม่า จาก อ.แม่สอด บนทางหลวง 105 แม่สอด-ตาก กม.60 ช่วยผู้รอดชีวิตได้ 27 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน ส่วนที่เหลือถูกไฟคลอกเสียชีวิต 20 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 18 คน ทั้งผู้บาดเจ็บและศพถูกนำส่งรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานจาก นพ.จรัส วิวัฒน์คุณูปการ ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ว่ามีแรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิต 20 ราย ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ในจำนวนนี้ 1 รายอาการสาหัส มีแผลไฟไหม้รุนแรงที่บริเวณใบหน้าและลำตัว ลำคอกันไฟ ได้ส่งตัวไปรักษาที่หน่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก รายที่ 2 กระดูกข้อเท้าหัก ใส่เฝือกที่ข้อเท้า กลับบ้านได้ และรายที่ 3 สูดดมควันไฟ รับตัวไว้สังเกตอาการที่รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ได้กำชับให้ทีมแพทย์ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด</p>
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น (1เม.ย.61)</p>	<p>ทีมสกายด็อกเตอร์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และโฆษกสธ. ให้สัมภาษณ์ว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ได้ขึ้นชมทีมแพทย์และพยาบาล ชุดสกาย ด็อกเตอร์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยชาย อายุ 56 ปี ถูกผึ้งหลวงต่อย ประมาณ 100 ตัว มีอาการแพ้พิษเหล็กในผึ้ง หากเข้ารักษาที่รพ.สามเงา จะต้องเดินทางด้วยเรือ 4 ชม. ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) ซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงได้ประสานสพฉ. และหน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก ส่ง พ.ต.ท. นครินทร์ ทองอินทร์ และ ร.ต.อ. ณัฐวรรณ์ ทวีกิตติพงศ์ นำเฮลิคอปเตอร์ พาทีมสกาย ด็อกเตอร์ ประกอบด้วย พญ.ศิวนาฏ พิระเชื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินพยาบาล และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ไปรับผู้ป่วยมายังห้องฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในไม่ถึง 3 ชั่วโมง ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจนปลอดภัย</p>
<p>M2F กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ (2 เม.ย.61)</p>	<p>โนโมโฟเบีย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษก สธ. เผยว่า พฤติกรรมที่ต้องเล่นกับโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา แต่ละวันใช้เวลาพูดคุยกับผู้คน ผ่านโทรศัพท์ในโลกออนไลน์มากกว่าพูดคุยกับคนรอบข้าง เป็นพฤติกรรม ที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นอาการติดโทรศัพท์มือถือ หรือ Nomophobia มาจากคำว่า No Mobile Phone Phobia บางรายมีอาการเครียด ตัวสั่น เหงื่อออก คลื่นไส้ หากไม่มีโทรศัพท์อยู่กับตัว หรือเบตหมด หรือไร้สัญญาณ จะเกิดขึ้นกับเยาวชนมากที่สุด รองลงมา เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน ควรหากิจกรรม งานอดิเรกทำ และเล่นกีฬา</p> <p>อาการติดโทรศัพท์มือถือส่งผลต่อด้านสุขภาพร่างกาย เช่น 1.นิ้วล็อกเกิดจากการใช้นิ้วกด จิ้ม สไลด์ หน้าจอเป็นระยะเวลานาน 2.อาการทางสายตาเช่น ตาล้า ตาพร่า ตาแห้ง เกิดจากเพ่งสายตาดูหน้าจอเล็กๆ ที่มีแสงจ้านานเกินไป 3.ปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่จากการก้มหน้า ค้อมตัวลง ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก 4.โรคอ้วน เนื่องจากการนั่งทั้งวันโดยไม่ลุกเดินไปไหน</p> <p>แนวทางการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนด้วยตนเอง มีหลายวิธี เช่น กำหนดช่วงเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละวัน, กำหนดสถานการณ์ที่จะไม่เล่นสมาร์ตโฟนเช่น ขณะเดิน กิน ก่อนนอน ตื่นนอนใหม่ๆ ขับรถ อยู่บนรถโดยสาร เรือยนต์ ทำงาน หรือแม้แต่อยู่ในห้องน้ำ ควรหากิจกรรม งานอดิเรก เล่นกีฬา กิจกรรมผ่อนคลายในครอบครัว ทดแทนเวลาในการใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด (1 เม.ย.61)	<p>วันไบโพลาร์โลก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 30 มี.ค.ทุกปี เป็นวันไบโพลาร์โลก ซึ่งโรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์สองขั้วเป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งหญิงและชายในอัตราเท่ากัน ๆ ประมาณร้อยละ 1-2 และอาจสูงถึงร้อยละ 5 ของประชากร เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว การสังเกตอาการจากผู้ใกล้ชิดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้รู้ว่าป่วย และโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการฆ่าตัวตายสูงกว่าประชาชนทั่วไปอย่างชัดเจน วิธีการรักษาจะใช้ยาควบคู่กับการทำจิตบำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจัดการปัญหาชีวิตได้ดีขึ้น รวมทั้งให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทั้งนี้ ผู้ป่วยไบโพลาร์ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ห้ามหยุดยาเอง ห้ามใช้สารเสพติดทุกชนิด เพื่อให้สภาวะอารมณ์คงที่</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Big City (31 มี.ค. 61)	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้ แต่ก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีก ปัจจัยการก่อโรคเกิดจากผู้ป่วยมีภาวะเครียดและกดดัน ข้อสังเกตว่าเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่มี 8 ข้อคือ 1.มีอาการซึมเศร้า หงุดหงิด ก้าวร้าว 2.ขาดความสนใจสิ่งรอบข้าง 3.ไม่มีสมาธิเวลาทำสิ่งต่าง ๆ 4.รู้สึกอ่อนเพลีย 5.เชื่องช้า 6.รับประทานอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง 7.นอนมากขึ้น หรือน้อยลง 8.ชอบตำหนิตัวเอง หากพบว่ามี 5 ข้อติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ให้รีบพบจิตแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา สิ่งสำคัญคือ ญาติต้องใส่ใจให้ความรักความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่ได้สู้คนเดียว และมีกำลังใจอยากกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ</p>
ผจก.ออนไลน์ ไทยรัฐ (1เม.ย.61)	<p>ป้องกันเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอันตรายที่เกิดจากการทำกิจกรรมทางน้ำในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งต้องสอนบุตรหลานให้รู้จักมาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น” คือ ตะโกนขอความช่วยเหลือ โยนและยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำให้เกาะจับ และพยุงตัวเอาตัวรอด ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 28 มี.ค. ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เด็กจมน้ำแล้ว 12 เหตุการณ์ เสียชีวิต 21 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 5-13 ปี</p>
สยามรัฐ (2 เม.ย.61)	<p>6 อาการป่วยหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ชีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยความร้อนที่สูงเกินกว่าร่างกายจะทนได้ อาจเจ็บป่วยได้ ดังนี้ 1.ผื่นผิวหนัง เกิดจากร่างกายขับเหงื่อออกมากจนเกิดการอักเสบของรูขุมขน ทำให้ระคายเคือง เป็นตุ่มแดง หรือผื่นที่หน้า คอ หน้าอกส่วนบน ไตแรวนม ขาหนีบ และใต้อาบน้ำ สวมชุดที่ระบายอากาศดี ทายา 2.บวมที่ข้อเท้า เกิดจากเส้นเลือดบริเวณผิวหนังขยายตัวทำให้บวมที่ขา โดยเฉพาะข้อเท้า ให้นอนยกขาสูง 3.ตะคริวเกิดจากกล้ามเนื้อหดตัว-เกร็งเฉียบพลัน โดยเฉพาะขา แขน ท้อง ในผู้ทำกิจกรรมกลางแจ้งหนัก จนเสียน้ำเกลือแร่จำนวนมาก ให้อืดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริว นวดเบาๆ 1-2 นาที สลับยืดกล้ามเนื้อ ต้มเกลือแร่ชดเชย 4.เป็นลม เกิดจากร่างกายไม่อาจปรับตัวต่ออากาศที่ร้อนขึ้น โดยขับความร้อนออก เพิ่มไหลเวียนโลหิตไปที่ผิวหนังทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราว 5.เพลียแดด เกิดจากสูญเสียน้ำหรือเกลือแร่จำนวนมากไปกับเหงื่อหลายชั่วโมง ยังคงมีเหงื่อออก อ่อนเพลีย ปวดศีรษะคลื่นไส้ กระจายน้ำมาก หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว แต่ยังมีสติให้นอนยกขาสูง ใช้พัดลมเป่า วางถุงน้ำแข็งที่ซอกคอ รักแร้ข้อพับ ขาหนีบ หากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 39 องศาเซลเซียสให้นำส่งโรงพยาบาลทันที 6.โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก รุนแรงมาก เกิดเมื่ออยู่ในอากาศที่ร้อนจัด ผิวหนังจะแดง ร้อน เหงื่อไม่ออก สับสน หมดสติ หากไม่ได้รับมพยาบาลทันทีอาจเสียชีวิตในไม่กี่ชั่วโมง</p>
สยามรัฐ (2 เม.ย.61)	<p>การใช้ยาสมเหตุสมผล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ได้เปิดตัวโปสเตอร์รณรงค์การใช้ยาสมเหตุสมผล เพื่อลดภัยร้ายจากเชื้อดื้อยาโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานรณรงค์ผ่านหลายช่องทาง ให้ สสจ.เผยแพร่ต่อไปยัง รพ.สต. เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าที่ยังพบปัญหาใช้ยาไม่สมเหตุสมผล และผลิตสติ๊กเกอร์สุญญากาศติดเผยแพร่ในโรงพยาบาลและร้านขายยาคุณภาพทั่วประเทศ นอกจากนี้ ได้จัดทำสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างปลอดภัย ไม่เกิดเชื้อดื้อยา สอดแทรกเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ รวมทั้งทำ Motion Infographic เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่น และ YouTube FDA Channel สปอร์ตวิทยุ ทาง FM 95 ลูกทุ่งมหานคร ซึ่งประมาณการเบื้องต้นคาดไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาปีละประมาณ 38,000 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์สำนักข่าวไทย (1เม.ย.61) สยามรัฐ (2 เม.ย.61)</p>	<p>วิตามินนมโต-น้องเล็ก</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า พบการใช้วิธีวิวัฒนาการผลิตวิตามินนมโต กินแล้วหน้าอกใหญ่ทันตา โดยเปลี่ยยก โลฟผ่านเพชบุ๊กนั้น ออย.ได้ตรวจสอบข้อมูลพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร JANA SWEETY VIC HORMONES จดทะเบียนชื่อ: เจนน่า ผลิตโดย บ.อินโนว่า แล็บโบริโทรจี จ.ฉะเชิงเทรา และพบโฆษณาโอ้อวดเกินจริงในเว็บไซต์อื่นๆ เช่น วิตามินลดน่อง กระชับสัดส่วน ลดต้นขา แขน สะโพก เห็นผลทันใจ ออย.ขอย้ำว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในลักษณะดังกล่าวทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยอยู่ระหว่างสั่งระงับโฆษณา รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>
<p>สยามรัฐ (2 เม.ย.61)</p>	<p>ตำรับยาพระนารายณ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากที่ละครบุพเพสันนิวาสนำเสนอการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ จึงอยากนำเสนอตำรับยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีการพัฒนาและใช้จริงในปัจจุบันคือ ยาทาพระเส้น สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อยตามเส้นเอ็น ตะคริวยาน้ำนมมหาจักร รักษาแผลเรื้อรัง แผลเปื่อย แก้ปวดเมื่อยร่างกาย และยาประคบคลายเส้น ช่วยคลายกล้ามเนื้อและเส้น</p> <p>สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้จัดบันทึกตำรับยาที่ใช้ดูแลสุขภาพสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นตำราแพทย์แผนไทยและตำรับเภสัชกรรมไทยฉบับแรกของไทย คือ ตำราพระโอสถพระนารายณ์หรือตำราธาตุพระนารายณ์ แบ่งเป็น 5 กลุ่มโรค ได้แก่ 1. โรคและอาการระบบทางเดินอาหาร 2.โรคและอาการเกี่ยวกับเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ 3.โรคและอาการระบบทางเดินหายใจ-ตา 4.โรคติดเชื้อ5.โรคและอาการไม่สบายอื่นๆ มี 81 ตำรับยา พร้อมวิธีปรุง ทั้งนี้ รวม.สธ. ได้ลงนามประกาศคัมภีร์พระโอสถพระนารายณ์ เป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาในคัมภีร์เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติแปลเป็นภาษาอ่านเข้าใจง่าย ดาวนโหลดฟรีที่ http://ptmk.dtam.moph.go.th/home.php</p>
<p>เดลินิวส์ (31 มี.ค. 61)</p>	<p>โครงการรู้ทัน ก้นหักซ้ำ</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เลิดสิน ร่วมกับบริษัท แอมเจนฯ จัดทำโครงการ "รู้ทัน...ก้นหักซ้ำ" สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรม พัฒนาคณะกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายสธ.ที่ประกาศให้โครงการ "รู้ทัน...ก้นหักซ้ำ" เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2560</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมงาน "รู้ทัน...ก้นหักซ้ำ" ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องไปกับแนวทางของ Fracture Liaison Services (FLS) ซึ่งเป็นระบบการบริหารรูปแบบหนึ่งเพื่อขจัดปัญหาช่องว่างของการดูแลผู้ป่วย และการจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องของรพศ./รพท.</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทย์สภา (31 มี.ค. 61)</p>	<p>50 ปี แพทยสภา</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ประธานอนุกรรมการแพทยอาสาแพทยสภา กล่าวว่า ในวาระ 50 ปี แพทยสภา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจิตอาสาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา 10 โครงการ เป็นโครงการแพทยอาสาถวายเป็นพระราชกุศลพระภิกษุสงฆ์ 9 โครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการแพทยอาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 6 อีก 1 โครงการ ซึ่งจะจัดที่ จ.ลพบุรี วันที่ 4-6 พ.ค. 2561 โดยรวบรวมปัญหาในพื้นที่มาตั้งเป็น 20 คลินิก มีเป้าหมายรักษา ผ่าตัดผู้ป่วย ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน เป็นการทำงานร่วมกัน 3 รพ. ได้แก่ รพ.อานันทมหิดล รพ.พระนารายณ์มหาราช และรพ.มะเร็งลพบุรี ผู้ดำเนินงานหลัก คือ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.6 แพทยสภา และมูลนิธิธรรมบาลทางการแพทย์</p>
<p>ข่าวสด (31 มี.ค. 61)</p>	<p>ยุติปัญหาเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย และเอกชน เข้าร่วมหารือ คาดการณ์ว่า ในปี 2561 กทม.จะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ 77,034 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,086 คน ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี 1,151 คน และมีผู้เสียชีวิต 3,022 คน กทม.ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ Fast Track Cities 90 : 90 : 90 ภายในปี 2563 ประกอบด้วย 90% ทราบว่าตนติดเชื้อ ปัจจุบันทำได้ 86%, 90% ของผู้ที่ทราบว่าติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส ปัจจุบันทำได้ 56% และ 90% ของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ ปัจจุบันทำได้ 76%</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด (31 มี.ค. 61)	<p>โรคคางทูมระบาด จ.กาฬสินธุ์</p> <p>-เสนอข่าว ว่าที่ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ไชยศรี สสอ.สหัสขันธ์ ทีมควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว(SSRT) จนท.สาธารณสุขส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าสอบสวนโรคคางทูมที่ระบาดในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ใน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พบมีผู้ป่วย 66 ราย เป็นครู 1 ราย สาเหตุมาจากเด็กวัย 3-12 ปี ไม่ได้รับวัคซีน MMR ขณะเดียวกัน มีผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีน MMR แต่ยังไม่ป่วย ซึ่งอาจจะมาจากวัคซีนสามารถป้องกันโรคได้ร้อยละ 95 อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมโรคได้อย่างสมบูรณ์ และเด็กส่วนใหญ่เริ่มหายแล้ว</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอ บอก (31 มี.ค. 61)	<p>ป็นชาเส่งสุขภาพเคาะประตูบ้าน</p> <p>-เสนอสื่ข่าว นายจักรพันธ์ อรรถชาติ หัวหน้าทีมชาเล้งโมบายยูนิตเพื่อชุมชน กล่าวว่า เนื่องจากคนในพื้นที่ทำอาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยเป็นประจำ ทำให้มีชาเล้ง รถเร่ต่าง ๆ เข้ามาเร่ขายยาฝึบออก ยาชุดแก้ปวดเมื่อย ซึ่งมีการลักลอบผสมสารต้องห้าม ดังนั้น หลังจากเปิดศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จึงจัดอสม.ไปรับการอบรมจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี ให้เป็นทีม "อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน" เน้นความรู้ด้านยา อาหาร และเครื่องสำอาง และของบกองทุนส่งเสริมสุขภาพของอปท.จัดทำ "ชาเล้งโมบายยูนิตเพื่อชุมชน" นำเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างง่ายไปให้บริการถึงบ้าน</p>
มติชน (31 มี.ค. 61)	<p>เตือนดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สงกรานต์ ไหมขุม นพ.สสจ.ยะลา แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพ ช่วงเทศกาลสงกรานต์และหน้าร้อน ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร ต้องระวังเรื่องความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ปรงสุก และระวังแมลงวันตอม เรื่องอุบัติเหตุจากรถช่วงสงกรานต์ ควรปฏิบัติตามกฎจราจร ส่วนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หากถูกสัตว์เลี้ยงกัดควรรีบไปพบแพทย์ ถ้ามีสุนัขและแมวควรพาไปฉีดวัคซีน และในช่วงนี้อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียน ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ระมัดระวังบุตรหลานจมน้ำ</p>
มติชน (1 เม.ย.61)	<p>รพ.มาตรฐาน HA</p> <p>-เสนอบทความ จ.พังงา เป็น 1 ใน 8 จังหวัดของไทย ที่รพ.สังกัดสธ.ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ทั้งจังหวัดรวม 9 แห่ง คือ รพช. 7 แห่ง ประกอบด้วย รพ.ตะกั่วทุ่ง รพ.บางไทร รพ.เกาะยาวชัยวัฒน์ รพ.กะปงชัยวัฒน์ รพ.คุระบุรีชัยวัฒน์ รพ.ท้ายเหมือง และรพ.ทับปุด และรพท. 2 แห่ง ประกอบด้วย รพ.พังงา และรพ.ตะกั่วป่า โดยทุกแห่งผ่านการรับรองคุณภาพในชั้น 3 ที่ถือว่ามาตรฐานในการให้บริการ</p>
เดลินิวส์ (1 เม.ย.61)	<p>แม่บ้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.คลองลาน พร้อมมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ตามความจำเป็นแก่ผู้ป่วย</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ (31 มี.ค. 61)	<p>จนท.สาธารณสุขยิงอดีตภรรยา</p> <p>-เสนอข่าว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ ได้รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ นายประสิทธิ์ คนฉลาด อายุ 40 ปี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเล่า มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. ที่หน้าผากทะลุท้ายทอย 1 นัด ห่างไปประมาณ 30 เมตร พบศพน.ส.กรรณิการ์ สีนรินทร์ อายุ 38 ปี พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายประสิทธิ์ ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันที่ศีรษะ 1 นัด ลำคอ 1 นัด แขน 1 นัด และกลางหน้าอกอีก 6 นัด รวม 9 นัด</p> <p>จากการสอบสวนทราบว่า ทั้งสองคนแต่งงานกันมานานกว่า 15 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คน ระยะเวลาเรื่องทะเลาะหึงหวง ทำให้ภรรยาขอแยกทางเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา นายประสิทธิ์พยายามขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ ช่วง 2 วันก่อน เห็นอดีตภรรยา นั่งรับประทานอาหารอยู่กับเพื่อนร่วมงานชาย จึงชักปืนออกมายิงข่มขู่หน้ารพ.สต.นาฝาย กระทั่งก่อนเกิดเหตุ นายประสิทธิ์ได้ขับรถไปซื้อกับข้าวให้ลูก เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุบังเอิญพบอดีตภรรยาขับรถมาเยี่ยมลูกพอดี จึงขับไปปาดหน้า ก่อนใช้ปืนยิงใส่อดีตภรรยาเสียชีวิต และใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายตาม</p>

